



ที่ 58/2567

**ข่าวประชาสัมพันธ์**  
**สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ**

**สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ชื่นชมจังหวัดซากะ**  
**ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลไทยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8**

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยนางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yoshinori YAMAGUCHI ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ โดยได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับจังหวัดซากะให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และผลักดันความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนจากด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ได้แสดงความชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดซากะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลไทยซากะอย่างต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยให้แก่การจัดงานเทศกาลไทยในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะได้แสดงความพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับไทยในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ และยืนยันความตั้งใจในการจัดงานเทศกาลไทยซากะเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยซากะจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ตอบรับเข้าร่วมงานด้วยแล้ว

ก่อนการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา Okawachiyama เมืองอิมาริ จังหวัดซากะ และพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคีวชู (Kyushu Ceramic Museum) เนื่องด้วยเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดซากะถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และการติดต่อค้าขายระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ดำเนินมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทั้งนี้ จังหวัดซากะ และพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคีวชู ได้ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย - สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพายุพัฒนาวัฒนธรรมโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และการครบรอบ 135 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 14 ธันวาคม 2565 ณ พระที่นั่งศิวโมกชพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องปั้นดินเผาบาเซมิเซ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วังสระปทุม ด้วย

\* \* \* \* \*

12 มิถุนายน 2567







